



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ฝ่ายงบประมาณและแผน
สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายวีรชิต รัญชิตกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง จัดทำขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการ พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนการดำเนินงานดังกล่าว จึงเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ดำเนินการจริง ทั้งหมดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบล แม่ฟ้าหลวง โดยจำแนกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ เพื่อให้ทราบ กิจกรรมการพัฒนา ที่แสดงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณที่ชัดเจน ตลอดจนกรอบระยะเวลาการ ดำเนินงานตามภารกิจให้แล้วเสร็จในรอบปีงบประมาณ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง

ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือ ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้วย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงจะเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน การปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ส่วนที่ 1

บทนำ



ส่วนที่ 1

บทนำ

1. หลักการทั่วไป

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

แผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานนำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณด้วย

2. ความหมายสำคัญ

2.1 “แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

2.2 “แผนการดำเนินงาน” เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

2.3 “แผนการดำเนินงาน” ประกอบด้วย แผนการดำเนินงานประจำปี แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม และแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

2.4 “การจัดทำแผนการดำเนินงาน” มีขั้นตอนการดำเนินการโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดำเนินการยกร่างแผนการดำเนินงานประจำปี และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีโดยในทางปฏิบัติให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการยกร่างการจัดทำแผนการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้



2.5 “การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน” และ “การแก้ไขแผนการดำเนินงาน” เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องจัดทำเป็นขั้นตอนการดำเนินการ

2.6 “แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หรือ “แผนการดำเนินงานประจำปี” หรือ “แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ” เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

2.7 การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.8 การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

3. วัตถุประสงค์แผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

3.1 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.2 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น

3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

3.4 เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้



4. ประโยชน์แผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

4.1 สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมงานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

4.2 สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

4.3 ทำให้ทราบว่า มีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

4.4 ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงาน บูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น

4.5 ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวม ในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

4.6 นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายและนำไปจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

6.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable) มาตรา 250 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ และอำนาจดูแล



และจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ฯลฯ

6.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

มาตรา 53/1 ให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทำการอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลางและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคมและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง จำนวนและวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินกิจการของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งปวงที่กระทำในพื้นที่จังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว

6.3 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ ฯลฯ

มาตรา 17 ภายใต้บังคับ **มาตรา 16** ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ฯลฯ

6.4 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2543

เป็นไปตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่จัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการ และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2543 และได้รายงานต่อรัฐสภาทราบ เพื่อใช้เป็นแผนในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร



ปกครองส่วนท้องถิ่น การถ่ายโอนภารกิจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดไว้ 6 ด้าน (4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว (4.1) การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น /(4.2) การพัฒนาเทคโนโลยี /(4.3) การส่งเสริมการลงทุน /(4.4) การพาณิชยกรรม /(4.5) การพัฒนาอุตสาหกรรม /(4.6) การท่องเที่ยว และประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่าง ๆ ฯลฯ

6.5 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546

มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

6.9 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “หน่วยรับงบประมาณ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ขอรับหรือได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และให้หมายความรวมถึงสภากาชาดไทยด้วย “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า (1) ส่วนราชการ (2) รัฐวิสาหกิจ (3) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์การอัยการ (4) องค์การมหาชน (5) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล (6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (7) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

มาตรา 29 การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโดยทั่วไปหรือสำหรับการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงบประมาณทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกำหนดการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.10 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565

มาตรา 7 การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ต้องเป็นไปตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อความผาสุกของประชาชนในพื้นที่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้ (4) การส่งเสริมและดำเนินการให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัด ฯลฯ

มาตรา 14 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ (1) วางแนวทางปฏิบัติและอำนวยความสะดวกให้การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดเป็นไปตามหลักการตาม



มาตรา 7 นโยบายและระบบที่ ก.น.บ. กำหนด (3) กำกับดูแลให้แผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด และการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด และเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค (4) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือการพัฒนาให้ เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และ ภาคธุรกิจเอกชน เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้ออำนวยต่อการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด ฯลฯ

มาตรา 17 เพื่อให้การบริหารงานในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเกิดการบูรณาการอย่างแท้จริงให้ผู้ว่า ราชการจังหวัดปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ (2) ประสาน เชื่อมโยง และกำกับให้ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน ดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดให้ บรรลุผลสัมฤทธิ์ (4) กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาคาของงบประมาณและบริหารงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด

มาตรา 25 เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดประกาศใช้แล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งแผนพัฒนาจังหวัดต่อ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐบรรดาที่มี สถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือที่มีโครงการที่จะดำเนินงานในพื้นที่จังหวัด เพื่อให้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของส่วนราชการหรือแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานดังกล่าวแล้วแต่กรณี ให้สอดคล้อง กับแผนพัฒนาจังหวัดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ หรือแผนปฏิบัติงานประจำปีของ หน่วยงานของรัฐในส่วนที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ ดำเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าวให้ผู้ว่า ราชการจังหวัดแจ้งแผนพัฒนาจังหวัดให้องค์กรอิสระ ศาล และองค์กรอัยการซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดทราบ

มาตรา 28 ให้ ก.บ.จ. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายการ พัฒนาจังหวัดสืบปีตามมาตรา 20 หรือมาตรา 26 และแผนพัฒนาจังหวัด โดยคำนึงถึงการดำเนินงานและ ความร่วมมือกับกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชน ซึ่งอย่าง น้อยต้องระบุรายละเอียดของโครงการสำคัญและโครงการอื่นที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาของจังหวัด เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และงบประมาณที่จะต้องใช้จ่ายดำเนินการและต้องระบุให้ชัดเจนว่า โครงการหรืองานใดที่จังหวัดประสงค์จะขอตั้งงบประมาณจากสำนักงบประมาณโดยตรง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.น.บ. กำหนดเมื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ว่า ราชการจังหวัดจัดส่งแผนดังกล่าวให้ ก.บ.ก. เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่ม จังหวัด



6.11 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ (1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น (5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ (6) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

6.12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบและผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ แล้วแต่กรณี ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณด้วย “เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินที่ขังอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

6.13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนผู้กักพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว



6.14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

เช่น (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และ (7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 เป็นต้น

6.15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น “คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง “คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่มีกฎหมายจัดตั้ง

ข้อ 10 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการดำเนินงาน

ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน



ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

7. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

7.1 การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แล้ว แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีขั้นตอนดังนี้

7.1.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

7.1.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

7.1.3 นอกจากการจัดทำแผนการดำเนินงานที่มาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วการจัดทำแผนการดำเนินงานอาจมาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

7.1.4 การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ในการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565



7.2 การดำเนินการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

7.2.1 สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ยกร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รวมถึงการเพิ่มเติม การแก้ไขแผนการดำเนินงาน และรวบรวมแผนการดำเนินงานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เป็นหน้าที่และอำนาจหรือเป็นความรับผิดชอบของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

7.2.2 แนวทางดำเนินการตาม 7.1 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้ รวมถึงการกำหนดวันต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ต้องให้อยู่ภายในกรอบ 30 วัน และไม่ควรกำหนดวันประชุม คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในวันสุดท้ายของกรอบ 30 วัน

7.2.3 กรณีการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานนั้นก็ควรจะต้องเสนอขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงานที่ขอขยายเวลาดำเนินการ และการขอขยายเวลาแม้ว่าจะเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นก็ตาม ไม่ควรขยายเวลาเกิน 30 วัน/ครั้ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

7.2.4 เมื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ แล้วให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วยรวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

7.3 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณแล้ว แต่มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

7.3.1 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

7.3.2 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่น หรือที่เรียกว่าหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย

7.3.3 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักมีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้



สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

7.3.4 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่าย ต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

7.4 การแก้ไขแผนการดำเนินงาน

7.4.1 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานแล้วหากห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นจริง หรือแก้ไขข้อความให้เกิดความสมบูรณ์ มีความชัดเจนมากขึ้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน และดำเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตัวอย่างการแก้ไขห้วงระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน เช่น เดิมจะดำเนินการในเดือนมกราคม-มีนาคมแก้ไขใหม่เป็นเดือนมีนาคม - พฤษภาคม เป็นต้น

7.4.2 การแก้ไขข้อความที่ผิดหรือการเขียนชื่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นผิด การลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานผิดหรือคลาดเคลื่อน หรือไม่ได้ลง ไม่แสดงให้เห็นในแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

7.4.3 การจัดทำแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

7.4.4 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสำนัก กอง ส่วน ฝ่าย ต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี



8. อำนาจหน้าที่การจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 10 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (2) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการดำเนินงาน ฯลฯ

ข้อ 11 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด จัดทำร่างแผนการดำเนินงานและจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (1)

ข้อ 19 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทำหรือร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการเพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

9. การประชุมการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 12 การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด แล้วแต่กรณีจึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของการประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตาม 8. อำนาจหน้าที่การจัดทำแผนการดำเนินงาน และ 9. การประชุมการจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยให้นำแนวทางปฏิบัติมาใช้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565



10. การจัดทำแผนการดำเนินงานที่กันเงินงบประมาณหรือการดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณ

การจัดทำแผนการดำเนินงานที่กันเงินงบประมาณหรือการดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้กันเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการในอีกปีงบประมาณหนึ่งหรือปีงบประมาณถัดไปให้จัดทำแผนการดำเนินงานในปีที่มีการดำเนินการจริง และให้หมายเหตุในแบบ ผด. 01 และแบบ ผด. 02 ในหัวหรือท้ายเอกสารแล้วแต่กรณีว่า “แผนการดำเนินงานที่กันเงินงบประมาณจากปี พ.ศ.” ให้ปรับใช้แบบ ผด. และสอดคล้องกับปีงบประมาณจริงที่จะดำเนินการ หรือปรับใช้ตาม 14. การจัดทำแผนการดำเนินงาน กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผู้กักเงินไว้หรือได้ก่อนนี้ผู้กักเงินไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

11. คำอธิบายแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย ทั้งที่เป็นข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณ รวมถึงงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่น ๆ ดำเนินการจริงในพื้นที่ ทั้งนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นหน้าที่และอำนาจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีคำอธิบายแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย

- 1.1 บทนำ
 - 1.2 วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน
 - 1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
 - 1.4 ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน
 - 1.5 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ
- หลักการและเหตุผล

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- 2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ หรือแบบ ผด. 01
- 2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ หรือแบบ ผด. 02

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนดำเนินงาน

การจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เฉพาะปี พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ยุทธศาสตร์แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เฉพาะปี พ.ศ. 2567	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1	50,000	สำนักปลัด
		แผนงานการเกษตร	2	300,000	สำนักปลัด
		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	1,000,000	สำนักปลัด/กองช่าง
	1.2 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง และพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	แผนงานการเกษตร	21	1,830,000	สำนักปลัด
1.3 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวนโยบายรัฐ โดยการจ้างแรงงานและการสร้างอาชีพ	แผนงานการเกษตร	1	200,000	สำนักปลัด	
รวม	3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	4 แผนงาน	27	3,380,000	1 สำนัก

ยุทธศาสตร์แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เฉพาะปี พ.ศ. 2567	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ อากาศ และสิ่งปลูกสร้าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	52	59,854,000	กองช่าง
	2.2 พัฒนาระบบการจัดการน้ำและระบบประปา	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	20	14,146,100	กองช่าง
	2.3 พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ และระบบเสียงตามสาย	แผนงานเคหะและชุมชน	4	780,000	กองช่าง
		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7	2,820,000	กองช่าง
รวม	3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	4 แผนงาน	83	77,600,100	1 กอง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา	3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ	แผนงานการศึกษา	25	8,008,000	กองการศึกษา
	3.2 ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	8	255,000	กองการศึกษา
	3.3 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	10	1,050,000	กองการศึกษา
รวม	3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	3 แผนงาน	43	9,313,000	1 กอง

ยุทธศาสตร์แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เฉพาะปี พ.ศ. 2567	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	4.1 ส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุข ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน	แผนงานสาธารณสุข	18	1,403,000	สำนักปลัด
	4.2 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	11	325,000	สำนักปลัด
		แผนงานสังคมสงเคราะห์	6	1,415,000	สำนักปลัด
	4.3 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7	1,325,000	สำนักปลัด
	4.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10	1,252,000	สำนักปลัด
	4.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7	390,000	สำนักปลัด
รวม	5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	6 แผนงาน	59	6,110,000	1 สำนัก
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5.1 อนุรักษ์ ป่าไม้ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ พืช ดิน และน้ำ	แผนงานการเกษตร	12	1,560,000	สำนักปลัด
	5.3 การจัดการด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล	แผนงานเคหะและชุมชน	2	60,000	สำนักปลัด
รวม	2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	2 แผนงาน	14	1,620,000	1 สำนัก

ยุทธศาสตร์แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เฉพาะปี พ.ศ. 2567	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	6.1 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	แผนงานบริหารงานทั่วไป	4	160,000	สำนักปลัด
	6.2 ส่งเสริมธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี	แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	500,000	สำนักปลัด
	6.4 ปรับปรุง พัฒนาการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	7	1,330,000	สำนักปลัด , กองคลัง
รวม	3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	3 แผนงาน	12	1,990,000	1 สำนัก / 1 กอง
รวมทั้งสิ้น	19 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	22 แผนงาน	238	100,013,100	1 สำนัก / 3 กอง

หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ที่กำหนดเป็น สำนัก/กอง

1. สำนักปลัด
2. กองคลัง
3. กองการศึกษาฯ
4. กองช่าง

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	100.00	30,000	60.00	สำนักปลัด
		แผนงานการเกษตร	2	100.00	30,000	10.00	สำนักปลัด
		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	50.00	498,900	49.89	สำนักปลัด/กองช่าง
	1.2 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง และพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	แผนงานการเกษตร	3	14.29	45,000	2.46	สำนักปลัด
	1.3 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวนโยบายรัฐ โดยการจ้างแรงงานและการสร้างอาชีพ	แผนงานการเกษตร	1	100.00	10,000	5.00	สำนักปลัด
รวม	3	4	8	29.62	613,900	24.75	1 สำนัก / 1 กอง

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12	23.08	4,492,000	7.50	กองช่าง
	2.2 พัฒนาระบบการจัดการน้ำและระบบประปา	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	5.00	309,200	2.19	กองช่าง
	2.3 พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ และระบบเสียดตามสาย	แผนงานเคหะและชุมชน	1	25.00	30,000	3.84	กองช่าง
		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	28.57	1,540,000	54.61	กองช่าง
รวม	3	4	16	19.28	6,371,200	8.21	1 กอง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา	3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ	แผนงานการศึกษา	24	96.00	4,864,790	60.75	กองการศึกษา
	3.2 ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	4	50.00	178,000	69.80	กองการศึกษา
		แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	5	50.00	20,000	1.90	กองการศึกษา
รวม	3	3	33	76.74	5,062,790	54.36	1 กอง

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	4.1 ส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุข ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน	แผนงานสาธารณสุข	8	44.44	260,000	18.53	สำนักปลัด
		แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	81.81	95,000	29.23	สำนักปลัด
	4.2 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	แผนงานสังคมสงเคราะห์	6	100.00	445,000	33.58	สำนักปลัด
		แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3	42.86	20,000	1.60	สำนักปลัด
	4.3 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6	60.00	190,000	15.18	สำนักปลัด
	4.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3	42.86	95,000	24.36	สำนักปลัด
รวม	5	6	35	59.32	1,105,000	18.09	1 สำนัก

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ พืช ดิน และน้ำ	แผนงานการเกษตร	5	41.67	100,000	6.41	สำนักปลัด
	5.3 การจัดการด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล	แผนงานเคหะและชุมชน	2	100.00	50,000	83.33	สำนักปลัด
รวม	2	2	7	50.00	150,000	9.26	1 สำนัก
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	6.1 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	25.00	10,000	6.25	สำนักปลัด
	6.2 ส่งเสริมธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี	แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	100.00	330,000	66.00	สำนักปลัด
	6.4 ปรับปรุง พัฒนาการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	7	100.00	350,000	26.32	สำนักปลัด/กองคลัง
รวม	3	3	9	75.00	690,000	34.67	1 สำนัก / 1 กอง
รวมทั้งสิ้น	19	22	108	45.38	13,992,890	13.99	1 สำนัก / 3 กอง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.1 กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การท่องเที่ยวตำบลแม่ฟ้าหลวง	จัดทำสื่อเผยแพร่ โฆษณาแหล่งท่องเที่ยว	30,000	ตำบลแม่ฟ้า หลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	สำนักปลัด													กันยายน 2567
		รวม	30,000															

(2) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.แม่ฟ้าหลวงและแหล่ง ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้า หลวง	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. ให้น่าอยู่และ รองรับผู้มาติดต่อ ราชการได้เกิดความ ประทับใจ	10,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													มีนาคม 2567
รวม			10,000		1													

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการก่อสร้างโรงเก็บของ ศูนย์บริการประชาชนและ นักท่องเที่ยว (กันเงิน)	ก่อสร้างโรงเก็บของ ศูนย์บริการประชาชน และนักท่องเที่ยว กว้าง 13.50 ม. ยาว 32 ม. สูง 3 ม. หรือรวมพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 234 ตร.ม.	498,900	ศูนย์บริการ ประชาชนและ นักท่องเที่ยว	สำนักปลัด/ กองช่าง													ธันวาคม 2566
รวม			498,900															

1.2 กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง และพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตร	อบรมให้ความรู้ด้าน การส่งเสริมอาชีพ	20,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													กันยายน 2567
2	โครงการสำรวจและการบันทึก ข้อมูลเกษตรกร	สำรวจและการบันทึก ข้อมูลเกษตรกร	5,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													สิงหาคม 2567
3	โครงการอบรมและศึกษาดู งานอาชีพเกษตร	อบรมให้ความรู้และ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ความรู้ในการต่อยอด	20,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													กันยายน 2567
รวม			45,000															

1.3 กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาคความยากจนตามแนวนโยบายรัฐ โดยการจ้างแรงงานและการสร้างอาชีพ

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านเกษตรกรผู้มี รายได้น้อย	10,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด														กันยายน 2567
รวม			10,000																

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 กลยุทธ์ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการจัดทำป้ายรหัสทาง หลวงท้องถิ่น	เพื่อบอกรหัสทางหลวง ท้องถิ่นในพื้นที่ตำบล แม่ฟ้าหลวง	20,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	กองช่าง														กันยายน 2567
2	โครงการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ บ้านห้วยน้ำซุ่น หมู่ที่ 18	ต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ บ้าน ห้วยน้ำซุ่น หมู่ที่ 18 ขนาดกว้าง 3 - 6 ม. ยาว 12 ม.สูง 3 ม.	499,500	บ้านห้วยน้ำซุ่น หมู่ที่ 18	กองช่าง														มีนาคม 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3	โครงการก่อสร้างถนน I-SECTION เข้าพื้นที่ การเกษตร บ้านผาบือ หมู่ที่ 9	ก่อสร้างถนน I-SECTION เข้าพื้นที่ การเกษตร บ้านผาบือ หมู่ที่ 9 ช่วงที่ 1 กว้าง 1 ม. (ไม่ รวมขอบ) ยาว 315 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อย กว่า 315 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 1 ม. (ไม่ รวมขอบ) ยาว 200 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อย กว่า 200 ตร.ม.	465,200	บ้านผาบือ หมู่ที่ 9	กองช่าง				←	→									มีนาคม 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านเขาแหงพัฒนา หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเขาแหงพัฒนา หมู่ที่ 5 จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 203 ตร.ม.	499,500	บ้านเขาแหง พัฒนา หมู่ที่ 5	กองช่าง				←	→									มีนาคม 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสู่สถาน บ้านห้วยไร่สามัคคี หมู่ที่2	ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าสู่สถาน บ้านห้วยไร่สามัคคี หมู่ที่ 2 จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.15 ม.	451,700	บ้านห้วยไร่สามัคคี หมู่ที่2	กองช่าง													มกราคม 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างหมวด 3 ไปหมวด 4 บ้านปางพระราชทาน หมู่ที่ 15	ก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมวด 3 ไปหมวด 4 บ้านปางพระราชทาน หมู่ที่ 15 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.	491,500	บ้านปางพระราชทาน หมู่ที่ 15	กองช่าง													มกราคม 2567
7	โครงการก่อสร้างป้ายชื่อหมู่บ้าน บ้านปายางลาหู่ หมู่ที่ 16	ก่อสร้างป้ายชื่อหมู่บ้าน ป้ายปายางลาหู่ หมู่ที่ 16 ขนาดกว้าง 0.80 ม. ยาว 3 ม. สูง 5.27 ม.	230,200	บ้านปายางลาหู่ หมู่ที่ 16	กองช่าง													มกราคม 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่า ซางนาเงิน หมู่ที่ 12	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านป่าซางนา เงินหมู่ที่ 12 ราง ระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 79 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน 1 บ่อ ราง ระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ปากรางกว้าง 0.50 ม. ท้องรางกว้าง 0.25 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 60 ม. พร้อมเรียงกล่องเก เปี่ยน จำนวน 2 กล่อง	499,800	บ้านป่าซางนา เงิน หมู่ที่ 12	กองช่าง				←	→									มีนาคม 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กและ ตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ บ้านลาบา หมู่ที่ 8	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และตะแกรง เหล็กปิดรางระบายน้ำ บ้านลาบา หมู่ที่ 8 ราง ระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ปากรางกว้าง 0.50 ม. ท้องรางกว้าง 0.25 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 109.00 ม. พร้อมตะแกรงเหล็กปิด	328,400	บ้านลาบา หมู่ที่ 8	กองช่าง				←	→								มีนาคม 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัววี บ้านอาซาปากล้วย หมู่ที่ 7	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัววี บ้านอาซาปากล้วย หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 1 รางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ปากราง กว้าง 1 ม. ท้องราง กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 190 ม. ช่วงที่ 2 รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดราง กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.10 - 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 4 ม.	324,100	บ้านอาซาปาก ล้วย หมู่ที่ 7	กองช่าง				←	→									มีนาคม 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
11	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาหู่ปากกล้วย หมู่ที่ 6	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมเทลาน คสล. บ้านลาหู่ปากกล้วย หมู่ที่ 6 งานลาน คสล. กว้าง 12 ม. ยาว 26 ม. หนา 0.10 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อย 312 ตร.ม. จำนวน 6 ชุด	471,400	บ้านลาหู่ปากกล้วย หมู่ที่ 6	กองช่าง														พฤษภาคม 2567
12	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 1	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมเทลาน คสล. บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 1 ลานขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 10 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 40 ตร.ม.	210,700	บ้านบ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 1	กองช่าง														พฤษภาคม 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่การเกษตร บ้านห้วย น้ำขุ่น หมู่ที่ 1 (กันเงิน)	ก่อสร้างถนน คสล.เข้า พื้นที่การเกษตร บ้าน ห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 1 จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 216 ม. หนา 0.10 ม. หรือรวม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 259.20 ตร.ม. จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 101 ม. หนา 0.10 ม. หรือรวม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 121.20 ตร.ม.	211,900	บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 1	กองช่าง													พฤศจิกายน 2566

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัววี บ้านอาซาปากกล้วย หมู่ที่ 7 (กันเงิน)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัววี บ้านอาซาปากกล้วย หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 1 รางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ปากราง กว้าง 0.80 ม. ท้องราง กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 138 ม. ช่วงที่ 2 รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดราง กว้าง 1 ม. ลึก 0.10 - 0.50 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 4 ม.	278,200	บ้านอาซาปาก กล้วย หมู่ที่ 7	กองช่าง													พฤศจิกายน 2566

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
15	โครงการก่อสร้างลาน I-SECTION อเนกประสงค์ บ้านผาบือ หมู่ที่ 9 (กันเงิน)	ก่อสร้างลาน I-SECTION อเนกประสงค์ บ้าน ผาบือ หมู่ที่ 9 กว้าง 7.50 ม. ยาว 18 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อย กว่า 135 ตร.ม.	100,000	บ้านผาบือ หมู่ที่ 9	กองช่าง	←→													พฤศจิกายน 2566
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยบูใหม่ หมู่ที่ 11 (กัน เงิน)	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยบูใหม่ หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 56.50 ม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 113 ตร.ม.	99,300	บ้านห้วยบูใหม่ หมู่ที่ 11	กองช่าง	←→													พฤศจิกายน 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
17	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 8 บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 17 (กันเงิน)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 8 บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 17 รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู กว้าง 0.70 ม. ลึก 0.60 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 110 ม.	399,900	บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 17	กองช่าง	←→													ธันวาคม 2566
18	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตรูปตัววี บ้านห้วยน้ำ ขุ่น หมู่ที่ 18 (กันเงิน)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี บ้านห้วย น้ำขุ่น หมู่ที่ 18 ปาก รางกว้าง 1 ม. ท้องราง กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.80 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 23 ม.	189,400	บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 18	กองช่าง	←→													พฤศจิกายน 2566

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่ทางการเกษตร บ้าน ปางหนูนพัฒนา หมู่ที่ 19 (กัน เงิน)	ก่อสร้างถนน คสล.เข้า พื้นที่ทางการเกษตร บ้านปางหนูนพัฒนา หมู่ที่ 19 กว้าง 1.20 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.10 ม. หรือรวมพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 123.20 ตร.ม.	81,200	บ้านปางหนูน พัฒนา หมู่ที่ 19	กองช่าง	←→													พฤศจิกายน 2566
20	โครงการก่อสร้างพังกันดินพังก คสล. บ้านห้วยไร่สามัคคี หมู่ที่ 2 (กันเงิน)	ก่อสร้างพังกันดินพังก คสล.บ้านห้วยไร่สามัคคี หมู่ที่ 2 หนา 0.07 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อย กว่า 137.59 ตร.ม.	183,200	บ้านห้วยไร่ สามัคคี หมู่ที่ 2	กองช่าง	←→													พฤศจิกายน 2566
รวม			6,035,100																

2.2 กลยุทธ์ 2 พัฒนาระบบการจัดการน้ำและระบบประปา

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการก่อสร้างประปาภูเขา บ้านอาข่าปากกล้วย หมู่ที่ 7	ก่อสร้างประปาภูเขา บ้านอาข่าปากกล้วย หมู่ที่ 7 ก่อสร้างระบบ ประปา ความยาว 4,500 ม.	309,200	บ้านอาข่าป่า กล้วย หมู่ที่ 7	กองช่าง	←→													ธันวาคม 2566
2	โครงการปรับปรุงระบบน้ำจุด เติมน้ำรถดับเพลิงและ รถบรรทุกน้ำ (กันเงิน)	ปรับปรุงระบบน้ำจุด เติมน้ำรถดับเพลิงและ รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 จุด ระยะความยาวรวม 118 ม. เพื่อป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัยต่าง ๆ	128,100	บริเวณข้าง ตลาดตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด	←→													ธันวาคม 2566

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านข่าแย่งพัฒนา หมู่ที่ 5 (กั้นเงิน)	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.บ้านข่าแย่ง พัฒนา หมู่ที่ 5 กว้าง 4 ม. ยาว 4 ม. สูง 2 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อย กว่า 16 ตร.ม.	200,000	บ้านข่าแย่ง พัฒนา หมู่ที่ 5	กองช่าง													พฤศจิกายน 2566
รวม			309,200															

2.3 กลยุทธ์ 3 พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ และระบบเสียงตามสาย

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แม่ฟ้าหลวง	สำหรับการติดตั้ง ย้าย ระบบไฟฟ้า ติดตั้ง มิเตอร์ ซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้าภายในพื้นที่ ตำบลแม่ฟ้าหลวง ฯลฯ	30,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	กองช่าง													กันยายน 2567
รวม			30,000															

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ใน พื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง	คอมไฟถนนพลังงาน แสงอาทิตย์แบบ ประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ เสาสสูง 6 ม. แบบเสากิ่งเดี่ยว จำนวน 15 จุด	1,050,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	กองช่าง														กันยายน 2567
2	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 17	คอมไฟถนนพลังงาน แสงอาทิตย์แบบ ประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ เสาสสูง 6 ม. แบบเสากิ่งเดี่ยว จำนวน 7 จุด	490,000	บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 17	กองช่าง														กันยายน 2567
รวม			1,540,000																

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

3.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	แข่งขันทักษะวิชาการ เด็กปฐมวัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	กองการศึกษาฯ				←	→								มีนาคม 2567
2	โครงการค่ายวิชาการเด็กและ เยาวชนในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้า หลวง	กิจกรรมแข่งขัน/ค่าย วิชาการเด็กและเยาวชน	20,000	ตำบลแม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ							←	→					สิงหาคม 2567
3	โครงการค่ายอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	10,000	ตำบลแม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ				←	→								พฤษภาคม 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
4	โครงการป้องกันอุบัติเหตุใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันอุบัติเหตุใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	กองการศึกษา ฯ/สำนักปลัด													สิงหาคม 2567
5	โครงการพัฒนาหลักสูตร การศึกษาของสถานศึกษาใน สังกัด	อบรมพัฒนาหลักสูตร การศึกษา	5,000	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	กองการศึกษาฯ													เมษายน 2567
6	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ สถานศึกษาในสังกัด	อบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมและพัฒนา ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	10,000	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	กองการศึกษาฯ													มีนาคม 2567
7	โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชนใน พื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง	กิจกรรมพื้นที่ สร้างสรรค์สำหรับเด็ก และเยาวชนในพื้นที่ ตำบลแม่ฟ้าหลวง	30,000	ตำบลแม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ													มกราคม 2567
8	โครงการเยาวชนไผ่ดี	กิจกรรม/ฝึกอบรม พัฒนาส่งเสริมเด็กและ เยาวชน	20,000	ตำบลแม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ													กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
9	โครงการส่งเสริมรายได้นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วง ปิดภาคเรียนฤดูร้อนและ วันหยุดเพื่อลดรายจ่าย ผู้ปกครอง	กิจกรรมส่งเสริมรายได้ นักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิด ภาคเรียนเพื่อลด รายจ่ายผู้ปกครองเป็น ลักษณะ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	25,000	อบต.แม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ							←	→					พฤษภาคม 2567
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา - ค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็ก ปฐมวัย	ค่าหนังสือเรียน สำหรับ เด็กปฐมวัย	24,400	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	กองการศึกษาฯ	←												กันยายน 2567
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา - ค่าสาธารณูปโภค	ค่าสาธารณูปโภคของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	100,000	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	กองการศึกษาฯ	←												กันยายน 2567
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย	ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน สำหรับเด็ก ปฐมวัย	56,608	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	กองการศึกษาฯ	←												กันยายน 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา - ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย	ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย	39,650	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	กองการศึกษาฯ														กัยายน 2567
14	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา - ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับ เด็กปฐมวัย	ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย	35,380	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	กองการศึกษาฯ														กัยายน 2567
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	315,792	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	กองการศึกษาฯ														กัยายน 2567
16	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวันเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าอาหารกลางวันเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,393,560	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	กองการศึกษาฯ														กัยายน 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
17	โครงการอบรมการปฐม พยาบาลเบื้องต้นสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	อบรมการปฐมพยาบาล เบื้องต้นสำหรับศูนย์ พัฒนา เด็กเล็ก	20,000	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	กองการศึกษาฯ													สิงหาคม 2567
18	โครงการอบรมครูและผู้ดูแล เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อบรมพัฒนาครูและ ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	50,000	อบต.แม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ													กันยายน 2567
19	อุดหนุนโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์	ค่าอาหารกลางวัน	324,000	รร.ตำรวจ ตระเวน ชายแดนศรีสม วงศ์	กองการศึกษาฯ													กันยายน 2567
20	อุดหนุนโรงเรียนบ้านขาหย่าง พัฒนา	ค่าอาหารกลางวัน	655,600	รร.บ้านขา หย่างพัฒนา	กองการศึกษาฯ													กันยายน 2567
21	อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าขางนา เงิน	ค่าอาหารกลางวัน	399,600	รร.บ้านป่าขาง นาเงิน	กองการศึกษาฯ													กันยายน 2567
22	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไร่ สามัคคี	ค่าอาหารกลางวัน	752,400	รร.บ้านห้วยไร่ สามัคคี	กองการศึกษาฯ													กันยายน 2567
23	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้า หลวง	ค่าอาหารกลางวัน	469,800	รร.อนุบาลแม่ ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ													กันยายน 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
24	อุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับ โรงเรียน ในพื้นที่ อบต.แม่ฟ้า หลวง (กรณีเด็กเพิ่ม)	ค่าอาหารกลางวัน	108,000	ตำบลแม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ													กันยายน 2567
		รวม	4,894,790															

3.2 กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการธรรมยาตรา	จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมอัน ดีงามของตำบล	20,000	อบต.แม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ		←→											ธันวาคม 2566
2	โครงการวันท้องถิ่นไทย	กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	30,000	อบต.แม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษา ฯ /สำนักปลัด						←→							มีนาคม 2567
3	โครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นของชนเผ่า	สนับสนุนและส่งเสริม ประเพณีชนเผ่า 6 ชน เผ่า ได้แก่ อาข่า ลาหู่ จิ่นยูนนาน ไทยลื้อ ไทย ใหญ่ ไทยลื้อ ใหญ่ ไทยลื้อ	120,000	ตำบลแม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ	←→												กันยายน 2567
4	โครงการส่งเสริมประเพณี นมัสการและสงฆ์พระธาตุ ดอยตุง	ส่งเสริมประเพณี นมัสการและสงฆ์ พระธาตุดอยตุง	8,000	ตำบลแม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ					←→								มีนาคม 2567
รวม			178,000															

3.3 กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมการศึกษาและนันทนาการ

(1) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการแข่งขันกีฬาสร้าง ความสามัคคีภายในองค์กร	แข่งขันกีฬาภายใน องค์กร	20,000	อบต.แม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ						←	→							มิถุนายน 2567
2	โครงการแข่งขันทักษะกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	แข่งขันทักษะกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	30,000	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	กองการศึกษาฯ				←	→									มีนาคม 2567
3	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติดตำบลแม่ฟ้าหลวง	แข่งขันกีฬาในพื้นที่ ตำบลแม่ฟ้าหลวง	50,000	ตำบลแม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ				←	→									มิถุนายน 2567
4	โครงการแม่ฟ้าหลวงเกมส์	แข่งขันกีฬาแม่ฟ้าหลวง เกมส์	70,000	ตำบลแม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ		←	→											มกราคม 2567
5	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาต่างๆ	30,000	อบต.แม่ฟ้าหลวง	กองการศึกษาฯ			←	→										กุมภาพันธ์ 2567
รวม			200,000																

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุข ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

(1) แผนงานสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ , ให้ความรู้, มอบ ทรายอะเบท ,พ่นหมอก ควัน	60,000	19 หมู่บ้านใน เขตพื้นที่ ตำบลแม่ฟ้า หลวง	สำนักปลัด	←												กัญยายน 2567
2	โครงการป้องกันและควบคุม โรคมือเท้าปาก	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ , ให้ความรู้	10,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด	←												กัญยายน 2567
3	โครงการฝึกอบรมการปฐม พยาบาลเบื้องต้นและการ ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน	อบรมให้ความรู้การปฐม พยาบาลเบื้องต้น, ทบทวนการให้ความรู้	20,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด				↔									กุมภาพันธ์ 2567
4	โครงการส่งเสริมมาตรฐาน ตลาดสดชุมชนแม่ฟ้าหลวง	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ล้างทำความสะอาด ตลาดอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง	20,000	ตลาดชุมชน แม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด	←												กัญยายน 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
5	โครงการสัตว์ปลอดพิษ ชีวิต ปลอดภัย (พิษสุนัขบ้า)	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ , ให้ความรู้,ฉีดวัคซีนพิษ สุนัขบ้า ,กิจกรรมฆ่าตัด ทำหมัน	60,000	19 หมู่บ้านใน เขตพื้นที่ ตำบลแม่ฟ้า หลวง	สำนักปลัด														กัณยายน 2567
6	อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงราย โครงการฆ่าตัดทำหมันเพื่อ ควบคุมประชากรสุนัขและ แมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรค พิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มี เจ้าของและที่ด้อยโอกาส ใน พื้นที่จังหวัดเชียงราย	กิจกรรมฆ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว	30,000	19 หมู่บ้านใน เขตพื้นที่ ตำบลแม่ฟ้า หลวง	สำนักปลัด														สิงหาคม 2567
7	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข จำนวน 19 หมู่บ้าน	30,000	19 หมู่บ้านใน เขตพื้นที่ ตำบลแม่ฟ้า หลวง	สำนักปลัด														กัณยายน 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
8	อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูล ฐานชุมชน (ศสมช.)	เพื่ออุดหนุนศูนย์ สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 19 หมู่บ้าน	30,000	19 หมู่บ้านใน เขตพื้นที่ ตำบลแม่ฟ้า หลวง	สำนักปลัด													กันยายน 2567
		รวม	260,000															

4.2 กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้	ปรับปรุงอาคาร สำนักงานให้เหมาะสมต่อทุกคน เช่น รววจับทางลาด ป้ายจุดจอดรถ	10,000	อาคารสำนักงาน อบต.แม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด														มิถุนายน 2567
2	โครงการพัฒนาฝีมือและการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ	จัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน จำนวน 30 คน	20,000	อบต.แม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด														มีนาคม 2567
3	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเยี่ยมบ้านและเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ	10,000	อบต.แม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด														กันยายน 2567
4	โครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ	สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น จัดประชุมประจำปี	10,000	อบต.แม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด														ธันวาคม 2566

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
5	โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน พ่อแห่งชาติ	สนับสนุนการจัด กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง	10,000	อบต. แม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด			↔										ธันวาคม 2566
6	โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน แม่แห่งชาติ	สนับสนุนการจัด กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในพื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง	10,000	อบต. แม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด											↔		สิงหาคม 2567
7	โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน สตรีสากล	สนับสนุนการจัด กิจกรรมวันสตรีสากลใน พื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง	5,000	อบต. แม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด					↔								มีนาคม 2567
8	โครงการเสริมสร้างความรัก และความอบอุ่นในครอบครัว	จัดกิจกรรมสำรวจหญิง ตั้งครรภ์ กิจกรรม แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่น	10,000	อบต. แม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด	←—————→												กันยายน 2567
9	โครงการองค์การบริหารส่วน ตำบลแม่ฟ้าหลวง ห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมห่วงใยใส่ใจ ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับ ผู้สูงอายุ	10,000	อบต. แม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด						↔							เมษายน 2567
รวม			95,000															

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการจัดการรับส่งเด็ก นักเรียน	จัดการรับ-ส่งนักเรียน และช่วยเหลือค่ารถ รับส่งนักเรียน	300,000	ตำบลแม่ฟ้า หลวง	กองการศึกษา														กัณยายน 2567
2	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	50,000	ตำบลแม่ฟ้า หลวง	งานพัฒนา ชุมชน														กัณยายน 2567
3	โครงการซ่อมแซมบ้าน ผู้สูงอายุและผู้พิการ	ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุและผู้พิการโดย การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย	20,000	ตำบลแม่ฟ้า หลวง	สำนักปลัด														กัณยายน 2567
4	โครงการธนาคารกายอุปกรณ์ สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ	ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุและผู้พิการโดย การจัดหากายอุปกรณ์ที่ เหมาะสม	10,000	ตำบลแม่ฟ้า หลวง	สำนักปลัด														กัณยายน 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
5	อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎร ประจำหมู่บ้าน	ช่วยเหลือประชาชนโดย การอุดหนุนงบประมาณ ให้กับองค์กรประชาชน	25,000	ตำบลแม่ฟ้า หลวง	สำนักปลัด														กันยายน 2567
6	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่ฟ้า หลวง	ช่วยเหลือประชาชนโดย การอุดหนุนงบประมาณ ให้กับองค์กรการกุศล	40,000	ตำบลแม่ฟ้า หลวง	สำนักปลัด														มกราคม 2567
รวม			95,000																

4.3 กลยุทธ์ 3 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการส่งเสริม สนับสนุน วินัยจราจรและถนนสีขาว	ฝึกอบรมให้ความรู้วินัย จราจร	10,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													กรกฎาคม 2567
2	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	ตั้งด่านเพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกผู้สัญจรในช่วง เทศกาลสงกรานต์	5,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด							↔						เมษายน 2567
3	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงท้ายปี เก่าต้อนรับปีใหม่	ตั้งด่านเพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกผู้สัญจรในช่วง เทศกาลสงท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่	5,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด			↔										มกราคม 2567
		รวม	20,000															

4.4 กลยุทธ์ 4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการจัดทำซັกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยของ อบต.	ฝึกอบรมให้ความรู้การ ช่วยเหลือด้านสาธารณภัย	15,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													พฤษภาคม 2567
2	โครงการจัดทำแนวกันไฟ	จัดกิจกรรมจัดทำแนวกัน ไฟ	20,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													กุมภาพันธ์ 2567
3	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสา ธารณภัย	เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยเี่ยวยาหลัง เกิดสาธารณภัย	50,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													กันยายน 2567
4	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ฝึกอบรมมีความรู้ ความ เข้าใจด้านการป้องกัน ภัยการแจ้งเตือนภัยและ ระงับภัยต่าง ๆ สามารถ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ได้เมื่อเกิดสาธารณภัย	15,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													กันยายน 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
5	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป พร.) หลักสูตรจัดตั้ง	ฝึกอบรมมีความรู้และ ทักษะในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย อันเกิดจาก ภัยต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น	70,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด														พฤษภาคม 2567
6	โครงการอบรมด้านสาธารณภัย	ฝึกอบรมให้ความรู้ ความสามารถในการ เตรียมพร้อมป้องกันภัย ต่าง ๆ สามารถ ช่วยเหลือตนเองและคน ในชุมชน/หมู่บ้านให้มี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินก่อนที่ หน่วยงานภายนอกจะ เข้ามาสนับสนุน ช่วยเหลือ และให้ความรู้ เกี่ยวกับภัยต่างๆ ที่จะ เกิดขึ้น	20,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด														สิงหาคม 2567
		รวม	190,000																

4.5 กลยุทธ์ 5 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง ปัญหายาเสพติด	10,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													สิงหาคม 2567
2	โครงการร้อยใจรักษ์	ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ของ ประชาชนในพื้นที่	20,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													กันยายน 2567
3	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด อำเภอแม่ฟ้าหลวง (ศป.ปส.อ. แม่ฟ้าหลวง) โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอแม่ฟ้าหลวง	ฝึกอบรมให้ความรู้ ปัญหายาเสพติด	65,000	สถานศึกษา ในพื้นที่ตำบล แม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													กันยายน 2567
		รวม	95,000															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ 1 อนุรักษ์ ป่าไม้ พืช ดิน และน้ำ

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการปลูกต้นไม้ รวมใจภักดิ์ รักษ์ดอยตุง	เพื่อฟื้นฟูป่าและรักษา ระบบนิเวศน์	10,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด														สิงหาคม 2567
2	โครงการพาลาคืนถิ่น	เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลา ถิ่นและรักษาระบบ นิเวศน์	50,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด														กันยายน 2567
3	โครงการสร้างจิตสำนึกรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	10,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด														กันยายน 2567
4	โครงการสร้างฝายอาสาประชา รัฐ	สร้างฝายชะลอน้ำฟื้นฟู ฝายชะลอน้ำที่ชำรุด	20,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด														กรกฎาคม 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจาก พระราชดำริฯ (อพ.สธ.)	10,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													กันยายน 2567
6	โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บ น้ำห้วยแม่ไร่ หมู่ที่ 18 ตำบล แม่ฟ้าหลวง	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่ให้ น่าอยู่และเป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ	20,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													กันยายน 2567
รวม			120,000															

5.3 กลยุทธ์ 3 การจัดการด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพและ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย	อบรมรณรงค์ให้ ความรู้วิธีการคัดแยก ขยะ	20,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด		←												กุมภาพันธ์ 2567
2	โครงการตำบลสะอาดลดขยะ ตกค้าง	อบรมรณรงค์ให้ ความรู้วิธีการคัดแยก ขยะ	30,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด		←												กุมภาพันธ์ 2567
รวม			50,000																

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6.1 กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

(1) แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อร่วมพัฒนาตำบลแม่ฟ้าหลวง	อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร	10,000	อบต.แม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด														กันยายน 2567
รวม			10,000																

6.2 กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

(1) แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพและเพิ่ม ประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ ผู้นำชุมชน ข้าราชการ และพนักงานจ้างฯ	อบรมให้ความรู้และ ศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำ ชุมชน ข้าราชการ และ พนักงานจ้างฯ	330,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													พฤษภาคม 2567
		รวม	330,000															

6.4 กลยุทธ์ 4 ปรับปรุง พัฒนาการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม

(1) แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ค่าใช้จ่ายรับเสด็จ	จัดเตรียมระหว่างการ รับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือ เกี่ยวเนื่องกับการรับ เสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระ ราชินี พระบรมวงศานุ วงศ์	200,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													กันยายน 2567
2	โครงการ อบต.แม่ฟ้าหลวง เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน	ออกพื้นที่ให้บริการ ประชาชนในเขตตำบล แม่ฟ้าหลวง	20,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													กันยายน 2567
3	โครงการค่าใช้จ่ายในการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สรุปผล งานกิจกรรม อบต.	จัดทำเอกสารสรุปผล การดำเนินงานของ อบต.	10,000	อบต.แม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													กันยายน 2567
4	โครงการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่	ออกหน่วยบริการ เคลื่อนที่บริการ ประชาชน	10,000	ตลาดชุมชน ตำบลแม่ฟ้าหลวง	กองคลัง						↔							มีนาคม 2567

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5	โครงการปรับปรุงและจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	50,000	บ้านห้วยไร่ สามัคคี ม.2	กองคลัง	←												กันยายน 2567
6	โครงการสร้างจิตสำนึกผู้มี หน้าที่เสียภาษีและสร้าง แรงจูงใจให้ประชาชนร่วมมือ เสียภาษีเพิ่มขึ้น	อบรมเพื่อสร้าง จิตสำนึกในการเสียภาษี	10,000	ผู้เสียภาษีใน ตำบลแม่ฟ้าหลวง	กองคลัง					←	→							เมษายน 2567
7	โครงการสำรวจรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562	สำรวจรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	50,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	กองคลัง					←	→							สิงหาคม 2567
รวม			350,000															

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
1	เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง	เป็นค่าเต็นท์ผ้าใบทรง โค้ง ขนาด 4x8 จำนวน 5 หลัง ใช้จัดทำ กิจกรรมหรือโครงการ ของอบต.นอกสถานที่	100,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด														กันยายน 2567
2	ลำโพงสนาม (กันเงิน)	เพื่อใช้จัดทำกิจกรรม หรือโครงการของอบต. นอกสถานที่	30,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด	←	→												ธันวาคม 2566
3	โดรนขนาดเล็กสำหรับถ่ายภาพ (กันเงิน)	เพื่อใช้ในการถ่ายภาพ โครงการหรือกิจกรรม ของอบต.แม่ฟ้าหลวง	50,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด	←	→												ธันวาคม 2566
รวม			180,000																

(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส	มีถังกักเก็บน้ำใช้การ อุปโภค บริโภคและ ป้องกันภัยแล้ง	83,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด				←————→									มีนาคม 2567
รวม			83,000															

2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง	เป็นค่าเครื่องตัดหญ้าข้อ แข็ง จำนวน 1 เครื่อง	9,500	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด				←————→						กันยายน 2567			
2	เครื่องตัดหญ้าข้ออ่อน	เป็นค่าเครื่องตัดหญ้า ข้ออ่อนจำนวน 1 เครื่อง	10,600	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด				←————→						กันยายน 2567			
รวม			20,100															

3. ครุภัณฑ์โรงงาน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.
1	เครื่องทำเกลียว	เป็นค่าเครื่องทำเกลียว ขนาด 1/2 ถึง 2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	25,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													กันยายน 2567
รวม			25,000															

4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.	
1	เครื่องเสียงพร้อม ลำโพง ติด รถยนต์ (กันเงิน)	ติดรถยนต์เพื่อใช้ใน การประชาสัมพันธ์	5,000	รถยนต์ ของ อบตแม่ฟ้าหลวง	สำนักปลัด														ธันวาคม 2566
รวม			5,000																

5. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เครื่องฟ้นฝอยละเอียด ULV	เครื่องฟ้นฝอยละเอียด ULV สะพายหลัง ระบบโรตารี จำนวน 1 เครื่อง ใช้ในงาน สาธารณสุข	91,800	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													เมษายน 2567
2	เครื่องวัดความดันโลหิต	เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด ดังนี้ - สัญลักษณ์แสดงการ เคลื่อนไหวขณะวัด - บอกค่าชีพจร - สัญลักษณ์แสดงเมื่อ พินผ้าถูกต้อง - 60 หน่วยความจำ - สัญลักษณ์แสดงการ เตือนปกติของหัวใจ	3,000	พื้นที่ตำบลแม่ ฟ้าหลวง	สำนักปลัด													เมษายน 2567
รวม			94,800															